



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี งานธุรการและสารบรรณ โทร ๑๔๘, ๑๕๐

ที่ ศธ ๐๕๖๐/ว ๑๘๘

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔

เรื่อง ขอความร่วมมือการจัดพิมพ์ตำแหน่งของบุคลากรในคำสั่งเดินทางไปราชการ

เรียน คณบดีทุกคณะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสถาบัน  
หัวหน้าหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ทุกหน่วยงาน

เพื่อให้การจัดพิมพ์คำสั่งในการเดินทางไปราชการของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งอย่างอื่นเท่ากับการดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ (หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๓๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓) และกฎ ก.พ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ ตลอดจนเพื่อความสะดวก และความถูกต้องในการตรวจสอบรายงานการเดินทางไปราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดทุกหน่วยงานจัดพิมพ์ตำแหน่งของบุคลากรในคำสั่งคำสั่งเดินทางไปราชการ ดังนี้

๑. กรณีผู้เดินทางไปราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มีตำแหน่งทางวิชาการ และมีตำแหน่งทางการบริหาร ตั้งแต่รองคณบดีหรือเทียบเท่า จัดพิมพ์ดังตัวอย่าง

ผศ.ดร.ไพโรจน์	ดั่งวิเศษ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์/อธิการบดี
ผศ.ประสิทธิ์	สังขมณี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองอธิการบดี
ผศ.ขวัญกมล	ขุนพิทักษ์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์/ผู้อำนวยการ
รศ.นฤมล	อัครเทศมณี	รองศาสตราจารย์/รองผู้อำนวยการ
ผศ.เปรมใจ	เอื้ออังกูร	ผู้ช่วยศาสตราจารย์/คณบดี
ผศ.ยุพดี	ธรรมชาติ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองคณบดี

๒. กรณีผู้เดินทางไปราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ แต่มีตำแหน่งทางการบริหาร จัดพิมพ์ดังตัวอย่าง

นายพินิจ	ดำรงเลาหพันธ์	อาจารย์/รองอธิการบดี
ดร.ภวิกา	บุญยพิพัฒน์	อาจารย์/ผู้อำนวยการสถาบัน
นางสุกานดา	จันทวี	อาจารย์/ผู้อำนวยการสำนัก
นางชนกพร	ประทุมทอง	อาจารย์/รองผู้อำนวยการสำนัก

๓. กรณีผู้เดินทางไปราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มีตำแหน่งทางวิชาการ หรือไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ และไม่มีตำแหน่งทางการบริหาร จัดพิมพ์ดังตัวอย่าง

ศ.อำนวย	ยัสโยธา	ศาสตราจารย์
รศ.กิตติ	ตันไทย	รองศาสตราจารย์
ผศ.ไชยวุธ	โกศล	ผู้ช่วยศาสตราจารย์
นายจिरพงศ์	สุขจันทร์	อาจารย์
นายอดุลย์	หวังจิ	อาจารย์
นางสาวปณิตตา	โชติช่วง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางธราภรณ์	ชูจร	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ

๕. กรณีผู้เดินทางไปราชการเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย หรือเป็นตำแหน่งพนักงานราชการ หรือลูกจ้างประจำ หรือพนักงานประจำตามสัญญาจัดพิมพ์ดังตัวอย่าง

นายบรรจง ทองสร้าง	พนักงานมหาวิทยาลัย/รองอธิการบดี
ดร.แสนศักดิ์ ศิริพานิช	พนักงานมหาวิทยาลัย/รองอธิการบดี
นายสุระพรรณ จุลสุวรรณ	พนักงานมหาวิทยาลัย/คณบดี
นายสุเชษฐ ขวัญศรี	พนักงานมหาวิทยาลัย
นางสุกัญญา ปาตั้งตะโร	พนักงานราชการ
นายชวฤทธิ์ ทองเพชรจันทร์	ลูกจ้างประจำ
นายสมชาย สัมปชาโน	พนักงานประจำตามสัญญา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ดั่งวิเศษ)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

